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 หัวขอเร่ืองนีก้ม็ีความสําคัญและเปนเรื่องใหญ ถาเราดูจากบทบาทภาระดานภาษีที่ทางรัฐบาล
จะตองจดัเก็บ แตเดิมสมัยกอนเราจะคดิวากรมสรรพากรเปนกรมใหญเปนหลักในการหารายไดของประเทศ 
จากบทบาทสากลของโลกเขาใจวากรมศลุกากรคงจะตองลดบทบาทของตัวเองไป จากการที่มีองคกรการคา
โลกเกิดขึ้น และจากระบบของ FTA ทําใหคิดวารายไดในสวนของกรมศุลกากรคงลดลงเรื่อย ๆ  
เพราะฉะนั้นบทบาททางดานภาษีก็คงจะตกหนักอยูที่กรมสรรพากรเปนหลัก และก็คงจะเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ  
โดยในอนาคตระบบสรรพสามิตก็อาจจะตองลดบทบาทลงนะครับ คงมีความชัดเจนในเรื่องของสินคา
บริการตาง ๆ ที่ถูกจดอยูในระบบของกรมสรรพสามิต ปจจุบันนี้อาจจะลักล่ันไปบางเขาใจวาในอนาคตคง
จะชัดเจนขึ้น ในกรณีอยางนัน้หลักในเรื่องภาษีเงนิได ภาษีอ่ืน ๆ ก็คงอยูที่กรมสรรพากรเปนหลัก  
 เมื่อยอนกลับมาดูประมวลรษัฎากร เมื่อสักครูทานอธิบดีทานไดพูดถงึอายุของกฎหมายภาษีที่มีอายุ
ถึง 68 ป และเปนกฎหมายทีเ่กิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง จึงควรที่จะนํามาพจิารณาปรับปรุงอยาง
จริงจัง ขออนญุาตใชคําวา review ปกติในระบบสากลถามีการ review แลวไมเพียงแตมีการปรับปรุง แตจะ
ตามมาดวยคําวา reform แปลตรง ๆ ก็คือการปฏิรูปประมวลรัษฎากร ซ่ึงหมายถึงวาเราคงตองยกเครื่อง
ทั้งหมดเขยีนใหม ผมวาทุกทานก็ยอมรับวาประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายที่ยาก ซับซอนและมีความสับสน 
มีการอางอิงกนัไปมามีขอยกเวนซอนขอยกเวนของขอยกเวน เปนตน เพราะฉะนัน้ในแงของภาคปฏิบัติจริง
คอนขางยาก ยกตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมหีลายเลมประกอบดวย regulation และ guideline 
ตางๆ มากพอสมควร ของประเทศออสเตรเลียก็คอนขางหลายฉบับ เมื่อพูดถึงจุดที่เราเรียกวาจะพฒันาหรือ
ปฏิรูป ก็คงจะตองมองสองลักษณะดวยกัน อันหนึ่งก็คือในเชิงนโยบายเรายังจะใชหลักการเดิมคือระบบฐาน
ภาษีตาง ๆ เหมือนเดิมหรือไม หรือควรมีการแกไขเพิ่มเตมิอะไรบางในสวนนี้ ผมเขาใจวาฐานภาษใีน
ปจจุบันกย็ังอยูที่ฐานภาษีเงนิได มูลคาเพิม่ ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป เปนตน เราพดูถึงภาษีมรดก ภาษีใน
ทรัพยสินมาคอนขางนานนะครับ ถาสมมติวาจุดปฏิรูปในคราวนี้ควรจะรวมเขามาหรือไม ในสวนนี้ก็คือ
การที่จะปรับปรุงแกไขหรือวายกเครื่องในชั้นนโยบาย กค็วรที่จะใชเปนโอกาสที่จะพิจารณาอยางจริงจัง ผม
คิดวาเมื่อจะปฏิรูปในสวนนีก้็คงจะไมใชส่ิงที่ทํากันในเวลาไมกี่เดือนหรือแมกระทั่งสองป เราก็คงไมตองไป
สนใจดานเวลามาก กฎหมายหลัก เวลาที่ใชในการปฏิรูปใชเวลา 3-5 ป หากพิจารณาลักษณะของเนื้อหาใน
ประมวลที่เราอยากจะได ประมวลที่เราพึงประสงค เราควรจะพิจารณาอะไรบาง มองในทางปฏิบัต ิ
 ประเด็นท่ี 1  ประมวลรัษฎากรใหมควรโครงสรางไมซํ้าซอน เพราะฉะนั้นถาพดูถึงเงินได ควรจะมี
นิยามที่ชัดเจน ในตางประเทศบางที่ดูเนื้อหากฎหมายแลวจํานวนหนามากกวา ในสวนนั้นเปนสวนของ 
guideline สวนของการตีความที่เขียนมาใหชัดๆ วาอะไรควรจะยกเวนหรืออะไรไมควรจะยกเวนตองบัญญัติ



ดวยถอยคําที่ชัดเจน และสงผลใหกฎหมายที่ออกมาคอนขางนิ่ง ซ่ึงรายจายหกัไดหรือไมได อันนี้ในทาง
ปฏิบัติก็เปนปญหากับทุก ๆ คนที่เกี่ยวของ และบรรดาคดีที่มีอยูในศาลก็ดี หรือขอวนิิจฉัยตาง ๆ ของ
กรมสรรพากรก็ดีมักจะมุงเนนในปญหาเหลานี้ รวมทั้งภาษีที่จะตองเสียก็คงตองคิดวาอัตราควรจะเปน
อยางไร ถึงคราวที่เราจะตองปรับปรุงกันบางหรือยัง เพราะวาเศรษฐกจิตั้งแตยุคสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ.
2486 กับในยุคปจจุบัน พ.ศ.2550 รวมระยะเวลา 68 ป มากพอที่เราจะตองมานั่งคิดอยางจริง ๆ จัง ๆ วา
ถูกตองหรือไม คงตองเปรียบเทียบกับระบบของเศรษฐศาสตร ทั้งของในและตางประเทศ เวลาที่เราคิดวาจะ
ใหเสียมนัเหมาะสมหรือไม รวมทั้งระบบการหัก ณ ที่จาย ซ่ึงตัวนีก้็คอนขางยุงยาก อาจจะพดูกนัใน
รายละเอียดกนัอีกครั้ง  
 กฎหมายทีจ่ะมีโครงสรางไมซับซอนนั้นหมายถึง เร่ืองอะไรที่เปนเรือ่งเดียวกันควรจะอยูในที่
เดียวกันไมแยกกัน พยายามเขียนกฎหมายในลักษณะที่ไมโยงมาตรา ยกตัวอยางเชน เมื่อพูดถึงมาตรา 4 
มาตรา 5 จะทาํใหการใชงานมีความยากลาํบากมากยิ่งขึน้ ถาเรามองเฉพาะในประเดน็นี้ พิจารณาประมวล
รัษฎากรในปจจุบันจะเหน็ไดวาโครงสรางอาจจะไมถึงกับซับซอนจนเกนิไป พอที่จะทําความเขาใจได
พอสมควร แตที่สรางความซับซอนอยางมหาศาลคือกฎหมายลําดับรอง เพราะฉะนั้นในการปรับปรงุ
กฎหมายฉบับนี้คงตองพิจารณาทั้งตัวประมวลรัษฎากร และตัวมาตราพรอม ๆ กับตัวกฎหมายลําดบัรอง
ทั้งหมด 
 ประเด็นท่ี 2 เร่ืองภาษา  ซ่ึงภาษาที่ใชในประมวลรัษฎากรก็ดี ในกฎหมายลูกก็ดไีมเชิงเปนภาษา
เทคนิค แตระบบการเรียบเรยีงคอนขางจะยุงยาก ตองอานและพจิารณาหลายครั้งถึงจะทราบวาจรงิ ๆ แลว
ประกอบดวยขอยกเวนถึงสามชั้นเปนตน ยกตวัอยางเชน เร่ืองเครื่องแบบใหสองชุดตอป ซ่ึงรูสึกจะเปนขอ
ลดหยอนอยูทีม่าตรา 42 (17) แตแลวก็ไมจบแคนั้น ตองไปอิงกฎกระทรวงฉบับที่ 126 มีนิยามวาเครื่องแบบ
คืออะไร เครื่องแตงกายรวมทั้งส่ิงประกอบเครื่องแตงกายที่กําหนดใหใชปฏิบัติงาน รองเทาก็บอกที่ไมอาจ
ใชงานไดทัว่ไป อันนี้ก็นาคดิพิจารณาถาเราใหทั้งชุดบวกรองเทาใหดวย ตองมานั่งดูรองเทาวาเปนรายได
หรือไม คือถาเราคิดจุกจกิมันก็จะเกิดกฎหมายในลักษณะนี้ ทําใหมนัตีความลําบาก นีก่็เปนตวัอยางที่วาบาง
ทีเราตองมานั่งตีความในสวนนี้ วิธีการเขยีนบางครั้งตัวภาษาอาจจะไมยากนกั แตการวางขอยกเวนตาง ๆ 
กระจัดกระจายทําใหยาก ยกตัวอยาง เชน เร่ืองดอกเบี้ยเงนิฝากออมทรัพยจะอยูในมาตรา 42(7) ยกเวนให 
10,000 บาท จริงๆ ไดรับการยกเวน 20,000 บาท แตถาเปด ประมวลรัษฎากรจะพบแค 10,000 บาท 20,000 
บาท อยูในกฎกระทรวงฉบบัที่ 126 เพราะวาตัวนั้นเปนตวัหลัก แตวามกีารแกไขคอนขางเยอะ บางทีก็เปน
เร่ืองยาก แตวาจะใหทุก ๆ คนรูในสิ่งเหลานี้คอนขางจะเทาเทียมกนั โดยระบบงาย ๆ ตองชวยกนัคิดวาทํา
อยางไรประมวลรัษฎากรไดรับการแกไขมาก ทําไมเราไมแกตวัมาตรา 42 โดยตรงการที่จะมานั่งพจิารณา
อยางนี้ก็ทําใหเกิดความยุงยาก  
 ประเด็นท่ี 3 ตวัประมวลรัษฎากรที่ดีควรจะเปนกฎหมายที่มีเนื้อหาชัดเจนและสมบูรณในตัว 
พยายามหลีกเล่ียงลักษณะของการซ้ําซอน  และกฎหมายที่ตองดูกันหลายช้ันจึงจะไดคําตอบ อยางที่บางคน
เรียกวาขอยกเวนซอนขอยกเวนซอนขอยกเวนอยางเรื่องดอกเบี้ย เร่ืองเบีย้ประกนัชีวิตที่เขาลดหยอน ถาดู



คร้ังแรกเหมือนได 10,000 บาท แตในที่สุดก็มีกฎกระทรวงเพิ่มขึ้นอกีในฉบับที่ 126 เหมือนกนั ตาม
ขอเท็จจริงชาวบานอานไมรูเร่ือง ตอใหเอา 2 อันใหเคาอานตกลงคุณไดยกเวนเทาไหร ก็จะไมทราบ อันนึง
เปนลดหยอน 10 ,000 บาท อีกอันเขียนเหมือนกับวาเปนขอยกเวน ตองไปดูรายละเอยีด ขอยกเวนและอาน
กฎเกณฑรายละเอียดคําส่ังอธิบดีตาง ๆ วาจะหกัไดตองหักคาใชจายตามมาตรา 42 และ 46 หมดไปซะกอน 
แลวกย็อนกลับมาดู บางทีอธิบายอยางนี้มนัก็ไมเขาใจ การจัดชั้นของถอยคําตาง ๆ แลวแยกที่อยางนี้ที่เปน
เหตุใหประมวลรัษฎากรเพิ่มความยากขึ้น แตบางทีคนทีช่อบเอกลักษณจะบอกวา นีค่ือเอกลักษณของ
ประมวลรัษฎากรซึ่งกฎหมายอื่นเลียนแบบไมไดเพราะฉะนั้นจะไดเร่ืองซักเรื่องหนึ่งตองพิจารณาทัง้ตัวบท
กฎหมาย กฎกระทรวง ดกูฤษฎีกา ซ่ึงแกกนัหลายชั้น แลวยังตองมานั่งดูหลักเกณฑทีอ่ธิบดีกําหนด ปจจุบัน
นี้ที่หลายๆ ทานเสียภาษีกนัได ก็อาศัยจากคาํแนะนําของคนที่บอกตอกันมา ถาคน ๆ หนึ่งจะตองเสียภาษี
คร้ังแรกยกประมวลกฎหมายนี้ใหเอา ภ.ง.ด. ใหกรอกคิดวาทําผิดทุกคน ก็เปนเรื่องทาทาย จะทําอยางไรให
บุคคลซึ่งมีรายไดเปนครั้งแรกแลวก็มีประเภทตาง ๆ ท่ีตองมาเปดเผยสามารถเสียภาษไีดอยางถูกตองกรอก
ไดและมีความเขาใจ 
 เมื่อพิจารณาถงึระบบที่ตองมีกฎหมายลําดบัรองซึ่งเปนมูลเหตุของความยุงยากปจจุบนันี้ประมวล
รัษฎากรมี 
 พระราชกฤษฎีกากวา  400 ฉบับ 
 กฎกระทรวงประมาณ  300 ฉบับ  
 ประกาศกระทรวงมากกวา 50 ฉบับ 
 ประกาศอธิบดีเฉพาะภาษเีงนิไดประมาณ 200 ฉบับ ในสวนที่เกีย่วกับภาษีมูลคาเพิ่ม 15 ปเทานั้นก็
ประมาณ 200 ฉบับ  
 ประกาศอธิบดีเร่ืองอากรแสตมปประมาณ 50 ฉบับ 
 คําส่ังอธิบดีประเภท ทป. ทีผ่ลผูกพันถึงพวกเราดวยประมาณ 200 ฉบับ 
 คําส่ังภายในประมาณ 150 ฉบับ 
 อ่ืน ๆ กวา 200 ฉบับ และรวมกันกวา 1000 ฉบับ 
 ถาอานวันละฉบับใชเวลาสามป ซ่ึงบางฉบับอานวันหนึ่งก็ยังไมเขาใจเพียงพอ เชน ทป. 4 นี่ก็เปน
สวนที่เติมความยากเขาไป การที่เราจะพัฒนากฎหมายฉบับนี้คงตองเอา 1,000 กวาฉบับมายําใหญ สวนไหน
ที่จะตัดทิ้ง สวนไหนทีเ่ปนสาระจริงๆ ก็ควรนํามาเปนตวักฎหมายเลยบญัญัติใหชัดและพิจารณากันในสภา
ใหจบ หาจุดทีน่ิ่งที่สุดใหได ขณะเดียวกนักค็งตองยอมในบางสวนถามันเปนรายละเอยีดปลักยอยจริงๆ ก็
ตองตัดทิ้งไป 
 ประเด็นท่ี 4 ประมวลรัษฎากรที่ดีควรจะเปนกฎหมายที่ใหมีการใชดุลยพินิจนอยท่ีสุด จริงๆ ก็
ไมใชเฉพาะประมวลรัษฎากร กฎหมายทกุฉบับ ผมเจอนักกฎหมายหลายทานบอกวาดุลยพินิจคือคาํที่นา
กลัวที่สุด สวนใหญใชเสมือนตามอําเภอใจ ดุลยพินิจกบัอําเภอใจบางทีแยกกันไมออกอาจจะตองมีบางเรื่อง
ที่ใชดุลยพินิจบางแตวาตองวางกรอบ คือวาตองวางกรอบในประมวลเลยวาอธิบดีจะออกคําส่ังจะตองอยูใน



กรอบอะไรบาง ไมใชใชดุลยพินิจโดยอิสระ และก็กําหนดกฎเกณฑอะไรบางอยางเขาใจวาหลายๆ อยางที่
อาจจะทําใหปฏิบัติไมไดหรือในที่สุดแทบปฏิบัติไมไดเลย ในที่สุดก็ทําใหกฎหมายทีเ่ขียนขึ้นมาไมเอื้อ
ประโยชน การใชดุลยพินจิยกตัวอยางเรื่องภาษหีุนที่ดังๆ ในบานเรา ในชวงเวลาที่ตางกันแคเดือนเดยีวมนั
ตีความตางกนัได คร้ังแรกตคีวามวาไมตองเสีย คร้ังหลังตีความวาตองเสีย เลยไมรูวาฝายไหนเปนอาํเภอใจ
กันแน ถกกันไดไมจบ ก็ไมควรจะเกิดขึ้นไดขนาดนั้น ซ่ึงคงจะไมใชคร้ังแรก  อยากฝากตรงนี้ไววาอะไร
เปนกรอบที่เหมาะสมในการใชดุลยพินิจ 
 ประเด็นท่ี 5  เร่ืองความเทาเทียมกัน หลาย ๆ รายละเอียดในประมวลรัษฎากรมีบางอยางที่เกีย่วของ
กับราชการและเอกชนยังมีความไมเทาเทยีมกันนกั หรือแมในเอกชนดวยกันเองกย็ังมีความไมเทาเทียมกัน 
ยกตวัอยาง เชน เบี้ยประชุมคาสอน เรายังยกเวนใหเฉพาะสถานการศกึษาของรัฐ ของราชการ แตของเอกชน
ไมไดรับยกเวน เบี้ยประชุมพูดอีกอยาง แตในขณะที่สอนรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหเอกชนเปดสถาน
การศึกษาของตัวเองขึ้น แตวาประโยชนที่จะไดรับยกเวนจากทางประมวลรัษฎากรกลบัไมเทาเทียมกัน ตรง
นี้นาจะนํามาพจิารณา บางกรณีอยางเชน การตัดหนี้สูญ หนี้ในสวนของเอกชนกันเองจะเหน็วาระหวาง
ธนาคาร สถาบันการเงินกับไมใชสถาบันการเงินเนีย่มันก็จะมกีารปฏิบัติที่คอนขางลักล่ันกัน มันก็
เหมือนกับวาใหความเชื่อถือในสถาบันการเงินมากกวาสถานประกอบการอื่น ในความเปนจริงอาจจะมีสวน
บางแตเมื่อมันมีตัวบทกฎหมายกํากับในเรื่องของการประกอบกิจการของเอกชน ในสวนนีก้็นาจะนาํมา
พิจารณาวาหลักปฏิบัติมันนาจะเทาเทยีมกนัหรือไม ในกรณีสถาบันการเงินเราจะมีคาํอยูใชมั้ยครับกรณีจะ
ตัดหนี้สูญ 200,000 บาท ไดโดยไมตองฟองคดี ถาฟองรองกันไปสิ้นเปลืองเงินทอง จริงๆ มันไมเพียงแต
แบงคที่ส้ินเปลืองเงินทอง บริษัททั่วไปก็ส้ินเปลืองเหมือนกัน ซ่ึงจะเปนขอปลีกยอย แตถาเราสามารถจะ
นํามาพิจารณาจะเกิดประโยชนเชนกนั 
 นอกจากนั้นกใ็นสวนเฉพาะอยางฐานภาษขีองเรามีดานเงินได ดานมูลคาเพิ่ม ประเดน็สําคัญอยาง
หนึ่งคือฐานเงนิได อยางมาตรา 40 (1)-(8) เราใชกันมาคอนขางนาน จริง ๆ ก็ยังใชถอยคําละเอียดอยู
พอสมควร วงเล็บนึงหลายบรรทัดแตก็ยงัไมพอ ยังมีปญหาบางโดยเฉพาะจางทําของ จะเห็นวา 40 (2) กด็ี
มันก็อาจจะลักล่ันตีความกับ 40 (6) (7) (8) กรมสรรพากรพยายามจะเกบ็ในสวนที่คดิวาเงินไดอันไหนที่จะ
หักคาใชจายไดนอยที่สุด เปนตน ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีที่ขึ้นไปสูศาลมันก็จะวนเวยีนอยูในสวนนี้ มันก็
ถึงเวลาที่เราจะมาพิจารณาวาเราจะยงัคงไวทั้งแปดวงเลบ็ ลดลง ขยายขึ้น หรือจะเขียนคํานยิามจํากัดความ
ตางๆ ใหมันชดัเจนขึ้นเพื่อแกปญหา วงเล็บแปดนี่เปนเรือ่งคอนขางกวาง แตวาประเด็นเรื่องหกัคาใชจาย
ของวงเล็บนี้นัน่ก็ยังลักล่ันอยูพอสมควร 
 ประเด็นท่ี 6  เร่ืองภาษีเงินไดเก่ียวกับการหักคาใชจาย  ก็คือลักษณะการเหมาจรงิๆ ก็พูดกนัมานาน
วาการเหมาควรจะมีหรือไม หรือควรจะหกัตามจริงไปเลย สมัยหนึ่งมคีวามเหน็สอดคลองกันวา หกัตามจริง
นาจะดี จะไดชวยแตละคนมานั่งเก็บพยานหลักฐาน พอไปพิจารณาในรายละเอยีดไปเทียบ ปจจบุนัระบบ
เหมามีความงาย ประการหนึง่คือตัดเรื่องดลุยพินิจออกไป ตอมาท่ีตองพิจารณาคือการประหยัดเรื่องเอกสาร 
ถาพูดในแงทีฝ่ร่ังเรียกวา practicality คือในเชิงปฏิบัติจรงิ ๆ คิดวาระบบเหมาก็นาสนใจ เพยีงแตควรจะคง



อยูเทาที่เปนอยูในปจจุบันหรือวามันควรจะขามไปเงินไดประเภทอื่นๆ ดวย หรือวาเงินไดฐานอื่นๆ ดวย
สวนอัตราจะเห็นความแตกตางคอนขางพอสมควร ก็คงเปนเรื่องที่จะตองศึกษาวาอัตราที่เราใหมันเปนอัตรา
ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกจิปจจุบันหรือไม 
 ที่พูดถึงเรื่องของรายจาย ปญหาคือระบบการหักภาษี ณ ทีจ่ายในตัวระบบมีความสําคัญโดย
หลักการตองม ีเพราะชวยในเรื่องการจัดเกบ็ แตในขณะเดียวกันถาเราดจูากประมวลจะเหน็วาไมคอยยุงยาก
นัก ที่ยุงยากคอืกฎหมายลําดบัรอง โดยเฉพาะจากคําส่ังอธิบดี เชน ทป.4 ของป 28 เปนตน จะเหน็วาอัตรา
การหักภาษี ณ ที่จายคอนขางซับซอน และยากแกการจดจํามีตั้งแต 0.75% จนกระทั่ง 1% 3% 5% 10% 15% 
และก็สลับกันมาอยูอยางนัน้ จึงควรตองหาคาเฉลี่ยที่ดีที่สุดซักอัน โดยอัตราสูงสุดผมคิดวาไมนาจะเกนิซัก
สามอัตรา อัตรา 15% อาจจะตองอิงกับระบบของระหวางประเทศ กรณีที่เรามี double tax อยูก็ตองพยายาม
ใหความแตกตางของตัวเลขพวกนี้ลดนอยลง และเลือกทางที่คอนขางเหมาะสมที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


